



ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 หน้าที่ 1

**เตรียมกักโควิด
โคตร.กับสลก**

**มาจากอิสราเอล
อีกรายติดไวรัส
เสียชีวิตในซาอุฯ**

นายกขสั่งสอบสวนเหตุหนุ่มบุรีรัมย์กลับ
จากอิสราเอลและเข้ากักตัวตามมาตรการ
ป้องกันโควิด-19 ในสถานที่กักกันของรัฐ
กระโดดตึกเสียชีวิตที่พญา ให้ดูแลครอบครัว
เต็มที ผกก.สภ.พญา ★ มีต่อหน้า 12



ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 12)

เครียดกักโควิด ☆ ต่อจากหน้า 1

ตรวจสอบกล้องวงจรปิด พบก่อนเสียชีวิตเงินนอกระบบหน้าห้องเหมือนเข้าห้องไม่ได้เพราะลิฟต์กักโรค แต่ต้องสอบสวนสาเหตุที่แท้จริงต่อไป ด้านแม่คนตายสุดเศร้า เฝ้ารอมา 5 ปีหวังพบหน้าลูกที่จากโลกไปทำงานต่างแดน แต่กลับเห็นเพียงร่างไร้วิญญาณของลูก ยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกพุ่งปรี๊ดวันเดียวคิดเชื่อกว่า 2 แสนคน รัฐยะไข่ของเมียนมาสั่งล็อกดาวน์ 5 เมืองหลังสถานการณ์โควิดรุนแรง

นับเป็นเรื่องน่าเศร้าใจกับเหตุการณ์ที่มีผู้กระโดดตึกตาย ระหว่างเข้าพักกักตัวในสถานที่ที่รัฐจัดให้ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ส.ค. ขณะที่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่เฝ้ารอจะได้พบหน้ากันต่างช็อกกับข่าวร้าย

เมื่อวันที่ 27 ส.ค. พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม แสดงความห่วงใยและเสียใจกับครอบครัวของนายพล พรหมงาม อายุ 89 ปี ที่เสียชีวิตระหว่างการกักตัวควบคุมโรคในพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ ที่โรงแรมในเมืองพัทยา จ.ชลบุรี โดยนายทหารกำชับให้ส่วนราชการดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายและมาตรการควบคุมโรคที่กำหนด ประสานติดต่อญาติ อำนวยความสะดวก การเคลื่อนย้ายศพกลับภูมิลำเนา เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาให้เป็นที่ไปด้วยความเรียบร้อย

โฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวด้วยว่า ข้อมูลเบื้องต้นทราบว่า นายพล พรหมงาม มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.บ้านยาง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี เพิ่งเดินทางกลับจากอิสราเอลถึงไทยเมื่อวันที่ 25 ส.ค. ด้วยเที่ยวบิน 6H 691 จากนั้นเข้าห้องพักหมายเลข 1274 ในพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐที่กำหนด จนวันที่ 26 ส.ค. เวลา 16.00 น. นายพลได้กระโดดลงมาจากอาคารพักอาศัยดังกล่าวเสียชีวิตทันทีที่เกิดเหตุ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่นำร่างส่ง รพ.บางละมุง รอกการพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิตจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพัทยา

ทางด้าน พล.อ.เชษฐา วัฒภูมิ ผกก.สภ.เมืองพัทยา เปิดเผยว่า จากการเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อมกับตำรวจวิทยาการเวรเขต 2 พบนายพล พรหมงาม ผู้เสียชีวิต นอนเสียชีวิตอยู่ที่ในคานฟ้าชั้น 3 จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่า นายพลเข้าพักชั้นที่ 12 และมีภาพก่อนเกิดเหตุนายพลมีอาการหงุดหงิด เดินวนไปวนมาหน้าห้องพัก ลักษณะคล้ายกับว่าไม่สามารถเข้าห้องได้เนื่องจากลิฟต์กักโรคไว้ในห้อง จากนั้นได้เดินขึ้นไปคานฟ้าชั้นที่ 16 จากการตรวจสอบพบร่องรอยการปีนตรงขอบปูนที่คานฟ้าแนวเดียวกับจุดที่พบศพตรงคานฟ้าชั้น 3 สาเหตุการตายครั้งนี้อยู่ในระหว่างสอบปากคำญาติผู้เสียชีวิต และดำเนินตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

บ่ายวันเดียวกัน ที่สภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม กล่าวถึงกรณีผู้กักตัวจากโควิด-19 กระโดดตึกเสียชีวิตว่า รัฐบาลดูแลอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเดินทางมาจากไหน กำลังให้สอบสวนสาเหตุที่แท้จริงและให้ดูแลครอบครัวอย่างเต็มที่ รวมถึงเรื่องต่างๆ ให้เรียบร้อย ต้องระมัดระวังอย่างที่สุด เบื้องต้นพบว่ามีการเดินออกนอกห้องซึ่งอาจมีเรื่องที่ทำให้คิดมากหรือไม่

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า สำหรับบขที่จะใช้ในการดูแลป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 เตรียมทุกอย่างไว้แล้ว ทั้งด้านวัคซีน การป้องกันการแพร่ระบาดระยะที่ 2 ที่ยังมีบขของกระทรวงสาธารณสุขอยู่ และได้เตรียมบขปี 63 ปี 64 เผื่อไว้แล้ว ยากให้ความสำคัญเรื่องบขที่ลงไปเน้นจ้างงานเพิ่มโดยภาครัฐและภาคเอกชนร่วมมือกัน ซึ่งจะมีการเสนอแผนเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในสัปดาห์หน้า ส่วนแรกคือกลุ่มนักศึกษาที่จบใหม่ที่จะไม่มีงานทำเพื่อให้มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น จำนวนมากในระยะเวลาหนึ่งให้สามารถต่อลมหายใจได้ ส่วนบขของใส่โถงได้มีการไปแก้ไขในบางส่วน ต้องใช้เงินจำนวนมากเข้าไปดูแลอย่างธุรกิจเอสเอ็มอี หรือกิจการต่างๆที่มีความพร้อมมีโอกาสที่จะใหม่ได้ บางอันมันไม่ไหวจริงๆก็ลำบาก เนื่องจากต้องหาเม็ดเงินจำนวนมากไปค้าประชันกับธนาคารและเงิน



ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 12)

ธนาคารก็เงินพวกเรานั้น มีผู้ถือหุ้นจำนวนมากมาย
ขอให้เข้าใจตรงนี้

ขณะที่นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข
กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า ขอแสดงความเสียใจกับเหตุที่เกิดขึ้น
ที่ผ่านมารู้อาการดูแลผู้ที่ต้องกักตัวจะมีระบบการดูแล
ทั้งทางด้านร่างกายและสุขภาพจิตอยู่ด้วย

ด้าน นพ.สมชัย สิริทองถาวร รองอธิบดีกรม
สุขภาพจิตกล่าวว่า ไทยมีระบบการดูแลผู้ถูกกักตัว
ทั้งด้านร่างกายและสุขภาพจิต มีระบบการคัดกรอง
ตั้งแต่ก่อนขึ้นเครื่องบิน มีการประเมินเรื่องความเครียด
ความวิตกกังวล ภาวะเสี่ยงซึมเศร้า ความเสี่ยงใน
การฆ่าตัวตาย เพื่อจะได้รับการดูแลที่เหมาะสมต่อไป
หากเป็นคนที่มีความเสี่ยงก็จะเข้าไปดูแลทันทีตั้งแต่
มาถึงเมืองไทย ส่วนคนที่ไม่มีภาวะเสี่ยง ทีมจิตแพทย์
จะไม่เข้าไปดูแลในวันแรกๆ เพราะรอให้ทำภารกิจ
ส่วนตัวให้เรียบร้อยก่อน จากนั้นจึงระดมทีมสุขภาพจิต
ไปประเมิน ให้คำแนะนำในการปฏิบัติเพื่อลดความ
เครียด ลดความกังวล และสามารถโทร.ปรึกษาทีม
สุขภาพจิตที่ประจำอยู่หรือโทร. 1628 ได้ ที่ผ่านมามี
พบว่าคนที่มีความสุขภาพกายต้องดูแลกันค่อนข้าง
มาก หรือที่เกี่ยวกับโรคทางจิตเวชก็จะมีบางคนที่
มีการเสพยาเสพติดในสถานที่กักตัวเราไม่อนุญาตให้ดื่ม
แอลกอฮอล์ ทำให้คนเหล่านี้มีปัญหาการลงแดง ก็
ต้องเข้าไปดูแลเป็นพิเศษ อาจจะเครียดมากหน่อย
สำหรับรายนี้จากที่ประเมินบนเครื่องบินไม่พบปัญหาอะไร

บ่ายวันเดียวกัน เจ้าหน้าที่จากสำนักงาน
ประกันสังคมกระทรวงแรงงาน และจากสำนักงาน
จัดหางาน จ.บุรีรัมย์ เดินทางไปที่บ้านเลขที่ 88 หมู่
6 ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ เยี่ยมให้กำลังใจ
นางสายยนต์ พรหมงาม อายุ 72 ปี มารดานายพล
พรหมงาม ที่กระโดดโรงแรมเสียชีวิต หลังกลับมา
จากชายแรงงานที่ประเทศอิสราเอล นางสายยนต์
กล่าวว่าด้วยสีหน้าเศร้าสลดว่า ลูกชายไปทำงานด้าน
การเกษตรที่ประเทศอิสราเอล ก่อนหน้านี้ลูกโทรศัพท์
มาบอกว่าจะกลับบ้านในวันที่ 25 ต.ค. แต่ต้องถูก
กักตัวอีก 14 วัน คนก็ตั้งใจมากที่จะได้เห็นหน้าลูก
ที่ไม่ได้เจอกันมากกว่า 5 ปี จู่ๆก็มาทราบข่าวจาก
เจ้าหน้าที่แรงงานว่า ลูกชายเสียชีวิตเพราะกระโดด
โรงแรมที่กักตัว ตกใจมากเพราะลูกชายไม่เคยส่ง
สัญญาณอะไรมาก่อนอยากให้เจ้าหน้าที่ทำมูลเหตุ
ของการฆ่าตัวตายครั้งนี้ว่าเป็นเพราะอะไร

นอกจากนี้ ในช่วงเช้าวันเดียวกัน น.ส.สุพรรณิ
สิบกาศ นักวิชาการแรงงานชำนาญงาน รักษาราชการ
แทนแรงงานจังหวัดลำปาง เดินทางไปที่บ้านเลขที่
251 หมู่ 1 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง เยี่ยมบรรดา
ญาติของนายถนอม เชื้อแรง อายุ 67 ปี แรงงาน
ไทยที่เสียชีวิตเพราะ โควิด-19 ที่ซาอุดีอาระเบียเมื่อ
26 ต.ค. และให้คำแนะนำนางศรีอ่อน เชื้อแดง อายุ
65 ปี ภรรยาผู้เสียชีวิตเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ
ที่จะได้รับจากนายจ้าง ส่วนการจัดการศพ กระทรวง

การต่างประเทศจะประสานเจ้าหน้าที่ประเทศซาอุดี
จัดการเผาศพ แล้วส่งอัฐมาให้ญาติบำเพ็ญกุศลที่
จ.ลำปาง

นางศรีอ่อน เชื้อแดง ภรรยาผู้เสียชีวิตกล่าวว่า
สามีไปทำงานที่ซาอุดีอาระเบีย 7-8 ปีแล้ว เป็นคนสุขภาพ
แข็งแรงปกติพูดคุยกันและติดต่อกันทุกวัน แต่ไม่ได้
บอกกับทางบ้านว่าติดเชื้อโควิด เมื่อรู้ว่าติดเชื้อก็
เสียชีวิต ส่วนอัฐมีคาดว่าจะมาถึงราวต้นเดือน ก.ย.
และได้เตรียมทำบุญตามประเพณีในวันที่ 7 ก.ย.

สำหรับสถานการณ์โควิด-19 ในไทย เมื่อ
27 ต.ค.พบผู้ติดเชื้อ 1 รายเป็นชายไทยกลับมาจาก
อินเดีย เข้ากักตัวในสถานที่ของรัฐ พบเชื้อจากการ
ตรวจครั้งที่ 2 ไม่มีอาการ ในเที่ยวบินที่ชายดังกล่าว
เดินทางมาพบผู้ติดเชื้อ 22 ราย

ทางด้านสถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลก ผู้ติด
เชื้อทั่วโลกเพิ่มเป็น 24.8 ล้านคน โดยติดเชื้อเพิ่ม
ในวันเดียว 273,273 คน เสียชีวิตกว่า 830,000 คน
สหรัฐอเมริกายังคงเป็นจุดศูนย์กลางการแพร่ระบาด
อันดับ 1 ของโลก มีผู้ติดเชื้อกว่า 6 ล้านคน เสียชีวิต
รวม 183,677 คน ขณะที่ศูนย์ควบคุมและป้องกัน
โรคแห่งชาตินิวยอร์ก (CDC) ประกาศคำแนะนำใหม่ว่า
ประชาชนอเมริกันที่ตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
โควิด-19 ไม่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาหาก
ร่างกายไม่แสดงอาการป่วย



ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 หน้าที 1 (ต่อหน้า 14)

เครียดกักโควิด ☆ ต่อจากหน้า 12

สำนักข่าวซีเอ็นเอ็นและเดอะ นิวยอร์ก ไทม์ส ระบุว่าช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาหน่วยงานสาธารณสุขสำหรับถูกกดดันอย่างหนัก จากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐฯและทีมรับมือสถานการณ์โควิด-19 ที่มีนายไมค์ เพนซ์ รองประธานาธิบดีสหรัฐฯเป็นผู้ดูแลในภาพรวม ให้ทำการแก้ไขคำแนะนำเรื่อง การตรวจหาเชื้อ ประกอบกับก่อนหน้านี้ผู้เชี่ยวชาญในสหรัฐฯ ได้แสดงความกังวลว่าหน่วยงานสาธารณสุขของสหรัฐฯได้ตรวจหาเชื่อน้อยลงจึงทำให้ยอดผู้ติดเชื้อรายวันในสหรัฐฯลดจำนวน

นอกจากนี้ นางซูซาน เบลีย์ ประธานสมาคม การแพทย์อเมริกัน เปิดเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์ ว่าการแนะนำให้คนไม่แสดงอาการป่วยไม่ต้องรับการตรวจ จะทำให้ไวรัสแพร่ระบาดหนักยิ่งกว่าเดิม เช่นเดียวกับนายแอนโธนี่ เฟาซี หัวหน้าทีมรับมือ สถานการณ์โควิด-19 ประจำทำเนียบขาว ที่เปิดเผยกับสื่อซีเอ็นเอ็นว่า การประชุมเปลี่ยนแปลงคำแนะนำดังกล่าว นักหาหรือข้อสรุปกันในวันที่คนไม่อยู่ต้องไปผ่าตัดให้คนไข้พอดี

ที่อินเดียระบุว่า กระทรวงสาธารณสุขตรวจ พบผู้ติดเชื้อ ในวันเดียว 75,760 คน ทำสถิติสูงที่สุดของโลกนับตั้งแต่วันที่ 7 ต.ค. ส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อรวมในอินเดียเป็น 3.32 ล้านคน เสียชีวิตรวม 80,652 คน พร้อมทั้งมีรายงานการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในกลุ่มชาติพันธุ์ในหมู่เกาะอันดามันและนิโคบาร์

ในมหาสมุทรอินเดีย ที่อยู่กันอย่างสันโดษ น้อยครั้งที่จะติดต่อกับโลกภายนอก จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบมีผู้ติดเชื้ออย่างน้อย 10 คน เป็นที่สงสัยว่าติดเชื้อจากการทำงานร่วมกับหน่วยงานราชการอินเดีย ในเมืองพอร์ต แบลร์ เมืองเอกของหมู่เกาะดังกล่าว

ที่เกาหลีใต้ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ (KCDC) รายงานการตรวจพบผู้ติดเชื้อ รายใหม่ 441 คน ทำสถิติสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 7 มี.ค. มีทั้งติดเชื้อในประเทศและติดเชื้อในพื้นที่กรุงโซล ขณะที่การประชุมในรัฐสภาได้ถูกสั่งยกเลิกในวันเดียวกัน มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรครัฐบาล เกาหลีใต้ถูกสั่งกักบริเวณมากกว่า 10 คน หลังตรวจสอบพบนักข่าวประจำสภา ติดเชื้อโควิด-19

ที่จีน คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติรายงาน ไม่พบการติดเชื้อในประเทศติดต่อกันเป็นวันที่ 11 และเหลือผู้ป่วยที่รักษาในโรงพยาบาล 324 คน ที่ฟิลิปปินส์ ตรวจพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,249 คน เสียชีวิตวันเดียว 97 คน ส่งผลให้ยอดติดเชื้อรวม กลายเป็น 205,518 คน เสียชีวิตรวม 3,234 คน ที่อินโดนีเซีย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ทำสถิติ 2,719 คน เสียชีวิตในวันเดียว 120 คน ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อรวมเพิ่มขึ้นเป็น 162,884 คน เสียชีวิตรวม 7,064 คน

ที่เมียนมาหลังพบผู้ติดเชื้อวันเดียวมากกว่า 100 คนที่รัฐยะไข่ กระทรวงสาธารณสุขของพม่า ประกาศบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์ทั่วประเทศที่มีประชากรกว่า 3 ล้านคน และขอความร่วมมือประชาชนไม่ให้ออกจากบ้าน ยกเว้นผู้ที่ทำงานราชการและพนักงานโรงงาน อนุญาตเพียงการออกไปซื้อข้าวของจำเป็นครบครัวละ 1 คนและต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

ส่วนสถานการณ์ในภูมิภาคยุโรป ที่ถูกจับตาว่ากำลังเข้าสู่สถานการณ์ระบาดระลอกที่ 2 หรือไม่ ที่ฝรั่งเศสมีรายงานการตรวจพบผู้ติดเชื้อในวันเดียว ทำสถิติ 5,429 คน ที่อิตาลี ตรวจพบผู้ติดเชื้อในวันเดียว 1,367 คน เสียชีวิต 18 คน ที่สเปน ตรวจพบผู้ติดเชื้อในวันเดียว 3,594 คน พื้นที่สถานการณ์ระบาดรุนแรงคือกรุงมาดริดและแคว้นแอนดาลูเซีย ทางภาคใต้ เช่นเดียวกับโครเอเชีย ที่ตรวจพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ทำสถิติ 358 คน

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 หน้าที่ 1

**สั่งสอบข้อเท็จจริง!
หนุ่มบุรีรัมย์
โดดจากที่กักกันรัฐ**

**เปิดไฟเขียว2กลุ่ม
ต่างชาติเที่ยวไทย**

“บิ๊กตู่” สั่งสอบข้อเท็จจริง ไช
ปริศนาด่วน ปม หนุ่มบุรีรัมย์ กลับ
จากอิสราเอล **◆อ่านต่อหน้า 12**

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 12)

หนุ่มบุรีรัมย์ □ ต่อจากหน้า 1

เข้ากักตัวห้อง “โควิด-19” สถานที่กักกันโรคแห่งรัฐ ดิ่งโรงแรมดับ ที่ชลบุรี กำชับดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตที่ ค้าน สบค. ห่วงเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ แต่ต้องคำนึงถึงเศรษฐกิจประเทศ เล็งนำร่องเปิดไฟเขียว 2 กลุ่มต่างชาติเข้าไทยก่อน เช่นประเทศสิงคโปร์ ขณะที่รมว.แรงงาน เผย มีแรงงานไทยในซาอุดีฯ คายเช่นไวรัสระยะแล้ว 5 ศพ

เมื่อวันที่ 27 ส.ค. พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ได้แสดงความห่วงใยและใส่ใจกับครอบครัวของ นายพล พรหมงาม อายุ 39 ปี ที่เสียชีวิตระหว่างการพักกักตัวควบคุมโรค ณ พื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐโรงแรมจอมเทียนป่าส้มบึงพิทยา จ.ชลบุรี โดย พล.อ.ประยุทธ์ กำชับขอให้ส่วนราชการในพื้นที่ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายและมาตรการควบคุมโรคที่กำหนด พร้อมทั้งประสานคิดต่อญาติรับทราบ และให้การสนับสนุนอำนวยความสะดวกเคลื่อนย้ายกลับภูมิลำเนา เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาตามความประสงค์ของญาติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

พล.ท.คงชีพ กล่าวว่า สำหรับข้อมูลขั้นต้น ทราบว่านายพล มีภูมิลำเนา ส.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ เพิ่งเดินทางกลับจากการประกอบอาชีพแรงงาน ณ ประเทศอิสราเอล ถึงไทย เมื่อวันที่ 25 ส.ค. เวลา 12.00 น. ด้วยเที่ยวบิน 6 เอช 891 ต่อจากนั้นในวันเดียวกันได้เดินทางพร้อมคณะ 168 คน แยกเข้าห้องพักหมายเลข 1274 ณ พื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐที่กำหนด และในวันที่ 28 ส.ค. 16.00 น. นายพล ได้ระโรคลงมาจากอาคารพักอาศัยดังกล่าวและเสียชีวิตทันทีที่เกิดเหตุ เบื้องต้นร่างผู้เสียชีวิตถูกนำไปยัง รพ.บางละมุง และอยู่ระหว่างรอการพิสูจน์ทราบสาเหตุการเสียชีวิตจากตำรวจศบ.เมืองพัทยา

ที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า รัฐบาลดูแลอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเดินทางมาจากที่ไหนก็ตาม ซึ่งที่กักตัวก่อนหน้านี้อีกมีอยู่ ทั้งนี้กำลังไปสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริง และให้ดูแลครอบครัวรวมถึงเรื่องต่างๆ ให้เรียบร้อย และต้องระมัดระวังอย่างที่สุด เพราะคืนก่อนหน้ามีภาพบุคคลดังกล่าวเดินออกมานอกห้อง ซึ่งอาจมีเรื่องที่ทำให้ต้องคิดมากหรือไม่ เรื่องนี้ไม่ได้มีนงอนใจและได้มีติดตามอยู่ตลอด สำหรับปริมาณที่จะใช้ในการดูแลการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้เตรียมทุกอย่างไว้แล้ว ทั้งวัคซีนป้องกัน การแพทย์ในระยะที่ 2 โดยยังมีงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขอยู่ รวมถึงได้เตรียมงบประมาณปี 2563 และงบประมาณปี 2564 เผื่อไว้แล้ว วันนี้อยากให้ความสำคัญเรื่องการฟื้นฟูงบประมาณที่ลงไป โดยจะเน้นเรื่องการจัดงานเพิ่ม ในส่วนที่เป็นการจัดงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนด้วย ซึ่งจะมีการเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้า

อีกด้าน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เปิดเผยว่า ในประเทศไทยล่าสุดพบผู้ป่วยรายใหม่ 1 ราย จึงมียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมอยู่ที่ 3,404 ราย ส่วนยอดสะสมของผู้ที่หายป่วยและกลับบ้านแล้วยังอยู่ที่ 3,237 ราย ผู้เสียชีวิตสะสมยังมี 68 ศพ รักษาตัวใน รพ. 109 ราย โดยผู้ป่วยรายใหม่ 1 ราย เป็นชาย สัญชาติอินเดีย ที่มาจากประเทศอินเดีย อายุ 35 ปี เดินทางเข้าประเทศไทยเมื่อวันที่ 8 ส.ค. ซึ่งเป็นเที่ยวบินเดียวกับที่เคยพบผู้ติดเชื้อยืนยันก่อนหน้านี้ 22 ราย โดยเข้าพักในสถานกักกัน

แบบทางเลือกในกรุงเทพฯ ทั้งนี้ จากการเข้ารับตรวจหาเชื้อเมื่อวันที่ 21 ส.ค. ผลตรวจพบว่ามีเชื้อ แต่ไม่มีอาการ

ส่วนประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ เป็นกรณีของประเทศเมียนมา มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 30 คน เมื่อวันที่ 26 ส.ค. ที่ผ่านมา ถือเป็นสถิติรายวันสูงสุดนับตั้งแต่มีการพบผู้ป่วยคนแรก ซึ่งผลการสอบสวนโรคของผู้ป่วยรายใหม่ พบว่า เป็นการติดเชื้อภายในประเทศ 29 ราย มีเพียง 1 รายที่ติดเชื้อจากต่างประเทศ โดยเป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากสหรัฐ ทั้งนี้ ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่อยู่ที่รัฐยะไข่ 25 คน ซึ่งรัฐยะไข่กำลังเป็นพื้นที่วิกฤตที่สุด ขณะที่ประเทศออสเตรเลีย รัฐวิกตอเรีย รายงานว่าในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา พบผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 เพิ่ม 24 ราย ซึ่งถือเป็นสถิติรายวันสูงสุดเป็นอันดับ 2 นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดและพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 149 ราย

ที่บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ 7.5 ภายใน บก.ทบ. พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รอง ผบ.ทบ. ในฐานะรองประธานกรรมการในคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และรองหัวหน้าสำนักงานประสานงานกลาง ศบค. กล่าวถึงกรณีที่มีชาวไทยที่อยู่ระหว่างกักตัวในสถานกักกันโรคของรัฐเกาะโคคตีกเสียชีวิตว่า อยู่ระหว่างสอบสวนสาเหตุ แต่หากพิจารณาจากการปฏิบัติผู้เสียชีวิตมีความไม่ปกติ ซึ่งสังเกตจากพฤติกรรมที่เขาเดินออกมานอกห้องหลายรอบ แต่ทั้งนี้เมื่อให้หรือผลการสอบสวนก่อน อย่างไรก็ตามก่อนที่จะเข้ารับการกักตัวเราจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลถึงประวัติการป่วย แต่บางครั้งก็อาจมีเส็ดลอดไปบ้าง แต่เรามีทีมบริหารจัดการดูแลผู้ที่เข้ามา

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 12)

กักตัวในทุกขั้นตอน

พล.อ.ณัฐพล กล่าวคำว่า ส่วนความพร้อมของ ศบค. ในการรองรับนักท่องเที่ยว หลังรัฐบาลเปิดประเทศนั้น ยอมรับว่าหนักใจ เพราะจากการลงพื้นที่ จ.ภูเก็ต และ จ.สุราษฎร์ธานี ในเรื่องของเศรษฐกิจก็น่าเป็นห่วง ซึ่ง ศบค. เองก็ต้องกลับมาทบทวน และ ทามาตรการให้รอบคอบ โดยเป้าหมายแรกจะให้คนต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยในระยะยาว และกลุ่มที่มีบ้านอยู่ในประเทศไทยก่อน เพราะมีกำลังซื้อสูงและจะไหลกลับเข้ามายังประเทศไทยก่อน แต่ต้องกักตัว 14 วัน ซึ่งพวกเขาที่ยอมรับในมาตรการของไทย โดยมีจำนวนหลักร้อยคน และจะประเมินผลทุกขั้นตอน แต่ทั้งนี้ในประเทศที่มีความเสี่ยงสูง เราจะต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการพิจารณาเป็นอย่างมาก

ที่กระทรวงแรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ประชุมในระบบคอนเฟอร์เรncy กับ นายวิฑูรย์ ภูประเสริฐ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย (กรุงริยาด) และ นายโอวาท ทองบ่อระกรูด จัดหางาน จ.ลำปาง โดยนายวิฑูรย์ รายงานว่าได้รับแจ้งจาก รพ.ในซาอุดีอาระเบีย ว่า นายถนอม เชื้อแดง ชาว จ.ลำปาง อายุ 67 ปี เข้ารับการรักษามาจากการติดเชื้อโควิด-19 ได้เสียชีวิตลงแล้ว ทั้งนี้คนไทยที่เสียชีวิตจากโควิด-19 ตั้งแต่มี.ย. จนถึงปัจจุบันมี 5 ราย โดยก่อนหน้านี้ มีนายบัวผัน มาศิริ ชาว จ.นครราชสีมา ทำงานเจาะน้ำมันทะเล เสียชีวิต เมื่อวันที่ 28 ก.ย. ที่ผ่านมา แต่ไม่มีใครรู้เพิ่งมีการแจ้งทางฝ่ายกรมการกงสุลเมื่อเช้าวันที่ 27 ส.ค. และมีผู้เสียชีวิตอีกรายหนึ่งที่มีไข้สูง โดยแพทย์ไม่ได้รับรู้ว่าเสียชีวิตจากโควิด-19 ทั้งนี้แรงงานไทยในซาอุดีอาระเบียทั้งหมดไม่ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ.

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 หน้าที่ 1

**เมียนมาล็อกดาวนั้
ปิดร.ทั่วประเทศไม่มีกำหนด
คุมเข้มแรงงานเข้าออกชายแดน
อินเดียวันเดียวติดเชื้อเฉียด8หมื่น
รัสเซียเตรียมรับรองวัคซีนตัวที่2
ไทยป่วย1รายมาจากต่างประเทศ**

ศูนย์โควิด-19 ระบุไทยป่วยเพิ่ม 1 ราย มาจากอินเดีย สธ.เร่งสอบสวนหาสาเหตุหนุ่มไทยกลับจากอิสราเอล กระโดดตึกเสียชีวิตใน State Quarantine โรงแรม ย่านหาดจอมเทียน พัทยา หลังมาถึงไทยแล้วเข้าพัก เพียง 1 วัน ส่งทีมสุขภาพจิตดูแลครอบครัว พร้อมแจ้ง ขั้นตอนดูแลคนที่กลับจากตปท.ต้องเข้าพักในที่กักตัว รัฐ ตั้งแต่บนเครื่องบินยันเข้าที่พัก ประเมินความเสี่ยง เป็นระยะ นายกฯแสดงความเสียใจ-ห่วงใย ส่งอำนาจ ความสะดวก ➡ ต่อ : โควิด-19 -หน้า 10

มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 10)

โควิด-19

เคลื่อนย้ายศพกลับภูมิลำเนา ศบค.หนักใจ เปิดปท.รับนักท่องเที่ยว เล็ง 2 กลุ่มต่างชาติ เปิดให้เข้าไทยก่อน เข้มปท.เสี่ยงสูง ด้าน เมียนมาเอาไม่อยู่โควิดระบาดหนักถือโอกาส ควบคุมชายฝั่ง ส่งปิดรพ.ทั่วประเทศไม่มีกำหนด ขยายเวลาห้ามบินไปถึง 30 กันยายน

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ศูนย์ข้อมูล COVID-19 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในประเทศไทยประจำวันว่า ไทยพบผู้ป่วยใหม่ 1 ราย เป็นผู้เดินทาง จากต่างประเทศและเข้าสถานกักกันโรค (Quarantine) ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,404 ราย ติดเชื้อในประเทศ 2,444 ราย และอยู่ในสถานกักกันโรคของรัฐ (State Quarantine) 467 ราย รักษาหายป่วยแล้ว 3,237 ราย ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล(รพ.) 109 ราย เสียชีวิตสะสม 58 ราย

ไทยติดเชื้อเพิ่ม 1 สัญชาติอินเดีย

ทั้งนี้ ผู้ป่วยล่าสุด 1 รายนั้น เดินทางมาจากอินเดียเป็นชาย สัญชาติอินเดีย อายุ

35 ปี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม เดินทางถึง ประเทศไทย เข้าพักในสถานกักกันโรคทางเลือก (Alternative State Quarantine) ในกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม และตรวจพบเชื้อ

ทั่วโลกป่วยกว่า 24ล.-ตาย 8.3แสน

ทั้งนี้ สถานการณ์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วโลกจำนวน 213 ประเทศ ในรอบ 24 ชั่วโมง จนถึงเวลา 17.30 น. วันเดียวกัน มีผู้ติดเชื้อสะสม 24,363,242 ราย รักษาหายแล้ว 16,895,616 ราย เสียชีวิต 830,352 ราย โดยอันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดคือ สหรัฐ 6,001,103 ราย เสียชีวิตรวม 183,677 ราย อันดับ 2.บราซิล 3,722,004 ราย เสียชีวิต 117,756 ราย อันดับ 3.อินเดียป่วยจำนวน 3,314,953 ราย เสียชีวิต 60,652 ราย อันดับ 4.รัสเซียติดเชื้อสะสม 975,576 ราย เสียชีวิตสะสม 16,804 ราย และอันดับ 5.แอฟริกาใต้ ติดเชื้อรวม 615,701 ราย เสียชีวิตรวม 13,502 ราย ทั้งนี้ ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 120

เร่งสอบสวนไทยโดตติคดี

ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า กรณีเกิดเหตุ นายพล พรหมงาม อายุ 39 ปี หนุ่มไทยที่กลับจากอิสราเอล และเข้ากักตัว ในสถานที่กักตัวรัฐ ที่โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ถนนหาดจอมเทียน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ก่อเหตุ กระโดดระเบียง

โรงแรมดกลงมาเสียชีวิต เหตุเกิดเมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 26 สิงหาคม ที่ผ่านมาระหว่างเข้าพักกักตัวสังเกตอาการ เพื่อเฝ้าระวังไวรัสโควิด-19 เป็นเวลา 14 วัน สอบสวนเบื้องต้นทราบว่า นายพลนั้น มีภูมิลำเนาเป็นชาวต.บ้านยาง อ.พุนนัง จ.บุรีรัมย์ เพิ่งเดินทางกลับจากการประกอบอาชีพแรงงานที่อิสราเอล โดยสายการบินอิสราแอร์ แอร์ไลน์ส เที่ยวบินที่ 6H691 จากกรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 25 สิงหาคม จากนั้นวันเดียวกันเดินทางพร้อมคณะ 168 คน เข้าพักใน State Quarantine จังหวัดชลบุรี โดยนายพล ได้เข้าพักที่ห้อง 1274 โรงแรมดังกล่าว ก่อนตัดสินใจกระโดดลงมาจากโรงแรม เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่นำร่างผู้เสียชีวิตส่งโรงพยาบาลบางละมุง และอยู่ระหว่างรอพิสูจน์สาเหตุเสียชีวิตจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพัทยา

ในเรื่องนี้ นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุขกล่าวว่า ตนขอแสดงความเสียใจกับกรณีที่เกิดขึ้น ซึ่งเรื่องนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างพิสูจน์สาเหตุ ที่ผ่านมารอดูแลผู้ที่ต้องกักตัวจะมีระบบดูแล ทั้งร่างกาย และสุขภาพจิตอยู่ด้วย

มีทีมดูแลสุขภาพจิตตั้งแต่บนเครื่องบิน

ด้านนพ.สมัช สิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า เรื่องนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบสวนหาสาเหตุ และมีทีมสุขภาพจิตคอยดูแลผู้ต้องกักกันในสถานที่เดียวกัน และประสานทีมจิตแพทย์ในพื้นที่บ้านเกิดของชายไทยรายดังกล่าว เพื่อไปให้การดูแลและเยียวยาสภาพจิตใจของญาติผู้เสียชีวิตด้วย ทั้งนี้ ที่ผ่านมารเรามีระบบดูแลผู้ต้องกักตัวทั้งด้านร่างกาย และสุขภาพจิต ซึ่งในส่วนการดูแลสุขภาพจิตนั้น มีระบบคัดกรองตั้งแต่อยู่บนเครื่องบิน โดยจะประเมินความเครียด ความวิตกกังวล ภาวะเสี่ยงซึมเศร้า และความเสี่ยงฆ่าตัวตาย เพื่อจะได้รับการดูแลที่เหมาะสมต่อไป ถ้าเป็นคนที่มีความเสี่ยงจะเข้าไปดูแลทันทีตั้งแต่มาถึงเมืองไทย ส่วนคนที่ไม่มีภาวะเสี่ยงอะไรเลยนั้น ทีมจิตแพทย์จะไม่ได้เข้าไปดูแลในวันแรกๆ รอให้คนเหล่านั้นทำภารกิจส่วนตัวให้

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 10)

เรียบร้อย จากนั้นจึงระดมทีมสุขภาพจิตไปประเมินให้ครบวันที่ 2 และ วันที่ 3 ที่เข้าพัก พร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติเพื่อลดความเครียด ความกังวล

เผยหนุ่มโดคติกไม่มีปัญหาสุขภาพจิต
นพ.สมชัยกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ยังมีเอกสารคำแนะนำว่า แต่ละวันควรทำอะไรบ้าง ขณะเดียวกันระหว่างต้องกักตัวจะพูดคุยให้คำปรึกษาทั้งผ่านไลน์ ไลน์วิดีโอ ผ่านโทรศัพท์ หากพบว่าใครมีปัญหาสุขภาพจิตจะเข้าไปดูแล หรือหากมีอาการรุนแรงจะส่งไปรักษาที่รพ.ที่จับคู่ไว้ อย่างไรก็ตาม ระหว่างอยู่ในสถานที่แยกกัก หากรู้สึกเครียดหรือกังวลสามารถปรึกษาทีมสุขภาพจิตที่ประจำอยู่ หรือโทร. 1323 ได้ ซึ่งที่ผ่านมาเราก็พบว่าคนที่มีความวิตกกังวลสูง ต้องดูแลค่อนข้างมาก หรือที่เกี่ยวกับโรคทางจิตเวชก็จะมีบางคนที่มีอาการเสียดแทงใจ ซึ่งในสถานที่แยกกักนั้นเราไม่อนุญาตให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทำให้คนเหล่านี้มีปัญหาหลงแดง ต้องเข้าไปดูแลเป็นพิเศษ

“ในรายนี้จากที่ประเมินบนเครื่องบินไม่พบปัญหาอะไร อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่า ประชาชนส่วนหนึ่งที่กลับเข้ามาในไม่ยอมบอกข้อมูลอะไรในช่วงที่คัดกรองตั้งแต่อยู่บนสนามบิน แต่ก็ไม่ได้รับรายงานว่ามีภารกิจ หรือให้ข้อมูลเท็จ ดังนั้น ถ้าญาติรู้ว่าจะมีญาติกลับจากต่างประเทศแล้ว มีสภาวะปัญหาสุขภาพกาย

สุขภาพจิต สามารถแจ้งเข้ามาเพื่อให้ทราบจะได้ดูแลได้เหมาะสมอีกทาง” นพ.สมชัยกล่าว และว่า อย่างไรก็ตาม เป็นไปได้ในช่วงแรกคนที่กลับมาจากต่างประเทศไม่ยอมบอกข้อมูล เพราะกังวลจะถูกตีตรา ซึ่งเกิดขึ้นจริงและกระทบถึงญาติ ถูกรังเกียจ แต่ช่วงหลังลดลงมากแล้ว ซึ่งตนก็ยืนยันอีกครั้งว่าคนที่ต้องกักตัวนั้น ไม่ใช่ทุกคนจะติดเชื้อที่ผ่านมาก็มีน้อยมาก สิ่งสำคัญ เมื่อกักตัวครบ 14 วัน แล้ว พันระยะพักตัวของโรคแล้ว เพื่อกลับเข้าสู่ชุมชนก็จะไม่แพร่เชื้อ ต่อ

นายกฯ เสียใจสั่งดูแลครอบครัว
ขณะที่พลโทคงชีพ ดันตระวานิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม แสดงความห่วงใยและเสียใจกับครอบครัวของนายพล พรมงาม อายุ 39 ปี ที่เสียชีวิต ระหว่างการพักกักตัวควบคุมโรค ที่สถานกักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) โรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีช พัทยา จ.ชลบุรี พร้อมกำชับส่วนราชการในพื้นที่ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายและมาตรการควบคุมโรคที่กำหนด และให้การสนับสนุนอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายกลับภูมิลำเนา เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาตามความประสงค์ของญาติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

รอสรุปผลชี้พฤติการณ์ไม่ปกติ
พล.อ.ฉัตรพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 กล่าวถึงกรณีชายกระโดดตึกระหว่างกักตัวในสถานกักกันโรคของรัฐว่า อยู่ระหว่างสอบสวนสาเหตุ แต่หากพิจารณาจากรูปการณ ผู้เสียชีวิตมีความไม่ปกติ สืบเกิดจากพฤติการณ์ที่เขาเดินออกมานอกห้อง หลายรอบ แต่ขอให้รอผลสอบสวนก่อน อย่างไรก็ตาม ก่อนเข้ากักตัว เราจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคล ถึงประวัติการป่วย แต่บางครั้งอาจมีเผลอลอดไปบ้าง พร้อมย้ำว่า เรามีทีมการบริหารจัดการดูแลผู้ที่เข้ามากักตัวทุกขั้นตอน

ต่อ : โควิด-19 - หน้า 11

มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

โควิด-19

ถึงเปิดรับกลุ่มต่างชาติเข้าปท.

ส่วนความพร้อมของศบค.ในการ
รับรองรับนักท่องเที่ยวหลังเตรียมเปิด
ประเทศรับนักท่องเที่ยว พล.อ.ณัฐพล
ยอมรับว่าหนักใจ เพราะจากการลงพื้นที่
จ.ภูเก็ต และสุราษฎร์ธานี ในเรื่องเศรษฐกิจ
น่าเป็นห่วง ศบค.ก็ต้องกับมาทบทวน และ
หามาตรการให้รอบคอบ เป้าหมายแรกจะให้
คนต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยระยะยาว
และกลุ่มที่มีบ้านอยู่ในประเทศไทย เพราะ
มีกำลังซื้อสูง จะให้กลับเข้ามายังประเทศไทย
ก่อน แต่ก็ต้องกักตัว 14 วัน ซึ่งพวกเขา

ก็ยอมรับมาตรการของไทย มีจำนวน
หลักร้อยคน และจะประเมินผลทุกชั้นตอน
แต่ทั้งนี้ในประเทศที่เสี่ยงสูง เราต้องใช้
ความละเอียดรอบคอบในการพิจารณา

เมียนมาล็อกดาวน์ยะไข่-สั่งปิดรร.

อีกด้านหนึ่งสถานการณ์ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลกยังน่าเป็นห่วง
ล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานจากชายแดนไทย-
เมียนมา ด้านจ.ตาก ว่า รัฐบาลเมียนมา
สั่งปิดโรงเรียนทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 27
สิงหาคม เป็นต้นไป โดยไม่มีกำหนด หลัง
พบผู้ป่วยด้วยไวรัสโควิด-19 นับ 100 ราย
ในรัฐยะไข่ ขณะเดียวกัน รัฐบาลเมียนมา
มีคำสั่งล็อกดาวน์ 4 อำเภอใหญ่ ในรัฐยะไข่
คือ อ.เจ้าฟ้า อ.ตองโก๊ก อ.สายตอย และ
อ.อาน จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

เข้มแรงงานเข้า-ออก-หยุดบินเข้า

นอกจากนี้ รัฐบาลเมียนมายังประกาศ
ให้ชาวเมียนมาทุกคนสวมหน้ากากอนามัย
หากไม่ปฏิบัติตามจะดำเนินคดีตามกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด เมียนมายังเปิดสะพานมิตรภาพ
ไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 บ้านวังตะเคียนได้
ลด.ท่าสายลวด อ.แม่สอด ตามปกติ แต่เปิดให้
รถยนต์นำสินค้าเข้า-ออกได้ และมีคนขับ
รถยนต์ และผู้ติดตามได้ไม่เกิน 1 คนรวม
2 คน ล่าสุด รัฐบาลเมียนมาสั่งให้เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขเข้มงวดทั่วประเทศ โดยเฉพาะ

กลุ่มแรงงานเมียนมาที่เข้า-ออกนอกประเทศ
และตามแนวชายแดนไทย-พม่า พม่า-บังกลาเทศ
พม่า-อินเดีย พม่า-จีน และแรงงานที่กลับจาก
ประเทศมาเลเซีย และสำนักงานการบิน
พลเรือนแห่งชาติของเมียนมาขยายระยะ
เวลาระงับให้บริการเที่ยวบินพาณิชย์
ระหว่างประเทศทั้งขาเข้าและขาออก
จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม ให้มีผล
ต่อถึงวันที่ 30 กันยายน เป็นอย่างน้อย

อินเดียติดวันเดียวเกือบ8หมื่นคน

สำนักข่าวต่างประเทศรายงาน
จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิดของอินเดีย ถือ
เป็นศูนย์กลางการระบาดรุนแรงในภูมิภาค
เอเชียว่า มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมากที่สุดถึง
75,995 คน จำนวนผู้ติดเชื้อในอินเดีย
ยังพุ่งสูงขึ้นทำสถิติใหม่ที่ 3,307,749 คน
เช่นเดียวกับจำนวนผู้เสียชีวิตที่เพิ่มสูงขึ้น
เกินหลัก 6 หมื่น ที่ 60,229 คน หลังมีผู้เสียชีวิต
เพิ่มขึ้นอีก 1,017 คน ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

รัสเซียเตรียมรับรองวัคซีนตัวที่2

ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหว
การวิจัยวัคซีนรักษาไวรัสโควิด-19 อย่าง
ต่อเนื่อง ของรัสเซียว่า วัคซีนป้องกัน
โควิด-19 ตัวที่ 2 ซึ่งได้รับการพัฒนาโดย
สถาบันไวรัสวิทยาในไซบีเรีย จะได้รับการ
รับรองปลายเดือนกันยายนหรือต้นเดือน
ตุลาคมนี้ หลังผ่านการทดสอบทางคลินิก
ขั้นต้น ขณะเดียวกันกองทุนการลงทุน
ทางตรงรัสเซีย เปิดเผยความคืบหน้าการ
ทดสอบระยะ 3 ของวัคซีนสปุตนิก วัคซีน
ตัวแรกที่ได้รับรองเริ่มต้นขึ้นในรัสเซียและ
อีก 5 ประเทศ พร้อมเปิดให้อาสาสมัคร
กว่า 40,000 คน เข้าร่วมการทดสอบทั้งนี้
การทดสอบวัคซีนขนาดใหญ่เกิดขึ้นหลัง
นานาชาติตั้งคำถามถึงความปลอดภัย เนื่องจาก
วัคซีนตัวดังกล่าวถูกนำมาทดสอบกับมนุษย์
ไม่ถึง 2 เดือน ก่อนรัฐบาลรัสเซียจะรับรอง
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยนาย
เทศมนตรีกรุงมอสโก เผยว่า ประชาชน
ที่อาศัยอยู่ในเมืองหลวงสามารถเข้าร่วมเป็น
อาสาสมัครในการทดสอบความปลอดภัย
และประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกัน
COVID-19 ได้เช่นกัน

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 หน้าที่ 7



“อนุทิน” ย้ำรัฐบาลอนุมัติงบกลาง 1,000 ล้านบาท สนับสนุนแผนเร่งรัดการเข้าถึงวัคซีนป้องกันโควิด-19

วันที่ 26 ส.ค. ที่กระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ โดยมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข รองประธานคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติเข้าร่วมประชุมด้วย



นายอนุทิน เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้รับทราบถึงความก้าวหน้าของแผนเร่งรัดการเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประชาชนไทย ภายใต้การดำเนินงานทั้ง 3 แนวทาง รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2563 ได้อนุมัติงบกลางวงเงิน 1,000 ล้านบาท สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนเร่งรัดการเข้าถึงวัคซีน โดยกำหนดแนวทางการเข้าถึงวัคซีน คือ การพัฒนาและวิจัยวัคซีนโดยหน่วยงานในประเทศ ซึ่งวันนี้เรามีการพัฒนาในรูปแบบ 6 เทคโนโลยี อาทิ โครงการพัฒนาวัคซีนในรูปแบบ mRNA ของศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางวิจัยและพัฒนาวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งพบว่าการทดสอบในลิงมีผลกระตุ้นได้ดีและอยู่ระหว่างการเตรียมทดสอบในมนุษย์ โดยมติดคณะรัฐมนตรีได้สนับสนุนงบกลางดังกล่าวให้จุฬาฯ ดำเนินการวิจัยรวมถึงการผลิตในระดับอุตสาหกรรมในกรอบวงเงินรวม 400 ล้านบาท ส่วนอีก 600 ล้านบาท เป็นการสนับสนุนให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประสานพัฒนาศักยภาพการผลิตวัคซีนของเอกชนในการทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด และบริษัทในประเทศอังกฤษ เพื่อร่วมวิจัยพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิต

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังมีความก้าวหน้าในแนวทางเรื่องการจัดหาวัคซีนจากต่างประเทศ เช่น โครงการเพื่อการเข้าถึงวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างเท่าเทียม (COVID-19 vaccine global access facility: COVAX facility)

ขององค์การอนามัยโลก (WHO) , Global Alliance for Vaccines and Immunisation (Gavi) และ Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) ที่ร่วมกันจัดตั้งกลไกให้เกิดความเท่าเทียมในการเข้าถึงวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่เหมาะสม ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันยังมีภาระประสานงานเพื่อเจรจาทำความร่วมมือกับประเทศผู้ผลิตโดยตรงอีกด้วย

“ทั่วโลกต่างมีความต้องการวัคซีนป้องกันโควิด-19 แต่ประเทศที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณอาจมีความยากลำบากในการเจรจาเพื่อให้มีสิทธิในการเข้าถึงวัคซีนจากบริษัทผู้ผลิตระดับโลก ดังนั้น ประเทศไทยจึงต้องพยายามดำเนินการ



ตามแผนงานทั้ง 3 แนวทางข้างต้น เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับประเทศไทยและเพื่อสร้างความมั่นคงทางวัคซีนและระบบสาธารณสุขของประเทศ ที่สำคัญรัฐบาลมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนคนไทยทุกคนได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในเวลาใกล้เคียงกับต่างประเทศ ซึ่งวันนี้เราเห็นแล้วว่ารัฐบาลได้สนับสนุนงบในส่วนนี้ อย่างเต็มที่และการทำงานของเราทุกคนมีความก้าวหน้า มีขั้นตอน และน่าจะได้เห็นผลสำเร็จได้ในอนาคตอันใกล้” รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในตอนท้าย

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 หน้า 1

‘บินไทย’ร่วมฟื้นฟูเที่ยวไทย
จัดเช่าเหมาลำเข้า ‘ภูเก็ต’
คลังแสงอุ่นเก็บ ‘ภาษีที่ดิน’
‘บินไทย’ร่วมฟื้นฟูเที่ยวไทย จัด
เที่ยวบินเช่าเหมาลำ 6 ประเทศ บินตรง
จากยุโรป-เอเชียเข้าภูเก็ต ฆ่าเชื้อ
ปลอดโรคทั้งลำ (อ่านต่อหน้า 8)



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 หน้าที 1 (ต่อหน้า 8)

ต่อจากหน้า 1

หนุ่มดังร.ดับ

โควิด-19พบป่วยเพิ่ม1ราย

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม เพชบุ๊คศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในประเทศไทยว่า เวลา 11.00 น. การติดเชื้อโควิด-19 มีผู้ป่วยรายใหม่ 1 ราย จากต่างประเทศและเข้าสถานกักกันโรค (Quarantine) เป็นชาย สัญชาติอินเดีย อายุ 35 ปี ทั้งนี้สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อเพิ่มใหม่ 272,489 ราย ยอดผู้ติดเชื้อรวม 24,332,107 ราย อากาศรุนแรง 61,555 ราย รักษาหายแล้ว 16,872,582 ราย เสียชีวิต 829,664 ราย โดยอันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 1.สหรัฐอเมริกา 6,000,365 ราย 2.บราซิล 3,722,004 ราย 3.อินเดีย 3,307,749 ราย 4.รัสเซีย 970,865 ราย และ 5.แอฟริกาใต้ 615,701 ราย ทั้งนี้ ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 120

โคตติกโรงแรมดับในที่เกิดกันโรค

กรณี นายพล พรหมงาม อายุ 39 ปี ต.บ้านยาง อ.พท.โกลง จ.บุรีรัมย์ กระโดดจากชั้นที่ 16 ตาดฟ้าโรงแรมแห่งหนึ่ง บนถนนเสียบหาดนาจอมเทียน ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เสียชีวิต ต่อมา ร.ต.ท.อานนท์ มหาภิรักษ์กุล รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพิมาย เจ้าของคดี พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจวิทยาการเวรเขต 2 เข้าตรวจสอบพบทราบว่า นายพลเดินทางกลับมาจากประเทศอิสราเอล และเข้ากักตัวที่โรงแรมดังกล่าวในวันที่ 25 สิงหาคม เวลา 15.00 น. เข้าพักชั้นที่ 12 ต่อมาวันที่ 26 สิงหาคม เวลา 16.00 น. นายพลได้กระโดดจากชั้น 16 ตาดฟ้า ตรวจสอบหลักฐานต่างๆ ในที่เกิดเหตุไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย ประกอบกับตรวจสอบภาพวงจรปิดของโรงแรม พบนายพลเดินออกจากห้องพักแล้วประตูปิดเข้าไม่ได้ มีอาการคล้ายหงุดหงิด ก่อนเดินขึ้นไปยังชั้นที่ 16 รวมทั้งตรวจสอบบริเวณชั้นที่ 16 พบร่องรอยการปีนและจุดค

แพทย์แจงไม่พบป่วยทางจิต

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.สมชัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า อยู่ในช่วงการชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตของนายพล พรหมงาม มาตรการของกรมสุขภาพจิตมีแนวทางการดูแลผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศและเข้าพักในสถานกักกันโรคก่อนเดินทางมาถึง จะประเมินบนความเสี่ยง

บินเพื่อหาประวัติสุขภาพจิตและความเสี่ยง ได้แก่ การประเมินความเครียด ภาวะเสี่ยงโรคซึมเศร้าและความเสี่ยงต่อภาวะการฆ่าตัวตายเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยในช่วง 1-2 วันแรก ทีมงานสุขภาพจิตจะเข้าไปพบกวนผู้เข้าพัก เพื่อการปรับตัว หลังจากนั้นช่วงวันที่ 3-5 จะประเมินสุขภาพจิตควบคู่กับสุขภาพกาย โดยศูนย์สุขภาพจิตร่วมกับโรงพยาบาล (รพ.) คู่ขนานที่รับผิดชอบในการดูแลสถานกักกันโรคนั้นๆ

นพ.สมชัยกล่าวว่า ผู้เสียชีวิตรายดังกล่าว เบื้องต้นไม่มีรายงานปัญหาสุขภาพจิต ทางทีมดูแลจึงใช้วิธีการตามแนวทางดังกล่าวตามปกติ ขณะนี้ได้ส่งทีมแพทย์ลงไปดูแลเยี่ยมญาติใจของญาติและคนในครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้ว

บิกตุ่มส่งสอบโคตติกักโควิด

ที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ครั้งที่ 3/2563 และให้สัมภาษณ์กรณีผู้ที่อยู่ระหว่างการพักกักตัวควบคุมโรคกระโดดตึกเสียชีวิต ว่ารัฐบาลดูแลอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเดินทางมาจากที่ไหนก็ตาม ที่กักตัวก่อนหน้านี้ก็มีอยู่ กำลังให้ไปสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงและให้ดูแลครอบครัวรวมถึงเรื่องต่างๆ ให้เรียบร้อย และต้องระมัดระวังอย่างที่สุด เพราะคืนก่อนหน้ามีภาพบุคคลดังกล่าวเดินออกมานอกห้อง อาจมีเรื่องที่ทำให้ต้องคิดมากหรือไม่ เรื่องนี้ไม่ได้มีนงอนใจและได้มีการติดตามอยู่ตลอด

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า งบประมาณที่ใช้ดูแลปัญหาการแพร่ระบาดโควิด-19 เตรียมทุกอย่างไว้เพียงพอแล้ว ทั้งวัคซีน การป้องกันการแพร่ในระบะที่สอง ยังมีงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงเตรียมงบประมาณปี 2563 และ 2564 วันนี้อยากให้ความสำคัญเรื่องการฟื้นฟูงบประมาณที่ลงไป เน้นเรื่องการจ้างงานเพิ่มระหว่างภาครัฐและเอกชน จะเสนอเข้าที่ประชุม ครม.ในสัปดาห์หน้า ถ้าทันเพื่อป้องกันในส่วนแรก คือกลุ่มนักศึกษาที่จบใหม่ ให้มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ส่วนเรื่องของงบเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ หรือซอฟต์โลนได้แก้ไขในบางส่วน แต่ต้องใช้งบประมาณมาก ต้องมาตัดแยกมาเป็นเอสเอ็มอีหรือกิจการใดต่างๆ ที่จะฟื้นฟูไว้ บางธุรกิจก็ไม่มีหวังจริงๆ ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นชอบมอบหมายให้สถาบันวิจัยแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการแสวงหาแนวทางการผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้สำเร็จโดยเร็ว

จนท.เข้าเยี่ยมบ้านผู้ตาย

ที่บ้านเลขที่ 113 หมู่ 6 ต.บ้านยาง อ.พท.โกลง จ.บุรีรัมย์ เจ้าหน้าที่จากกระทรวงแรงงาน ประกันสังคม สำนักงานจัดหางาน จ.บุรีรัมย์ และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ รวมถึง อสม. เยี่ยมให้กำลังใจนางสาวพล พรหมงาม อายุ 72 ปี แม่ของนายพล พรหมงาม อายุ 39 ปี ลูกชายที่กระโดดอาคารโรงแรมเสี่ยชีวิต โดยนางสาวพลยังคงอยู่ในอาคารโคตติกกล่าวว่า ลูกชายไปทำงานด้านการเกษตรที่ประเทศอิสราเอล ตามสัญญาจะอยู่ได้ 5 ปี แล้วต่อสัญญาอีก 1 ปี ก่อนหน้านี้ลูกชายโทรศัพท์มาบอกว่าจะกลับบ้านในวันที่ 25 สิงหาคมนี้ แต่ต้องถูกกักตัวอีก 14 วัน ตนดีใจจะได้เห็นหน้าลูกชาย ไม่ได้เจอกันมานานกว่า 5 ปี แต่รู้ๆ มาทราบข่าวว่าลูกชายเสียชีวิตแล้วตกใจมากลูกชายไม่เคยส่งสัญญาอะไรมาก่อนอยากให้เห็นหน้าที่หาเหตุของการฆ่าตัวตายทั้งๆ ที่ใกล้จะกลับบ้านแล้ว

นางสาวสุทธิณี ปิยะสันติกุล รักษาการการแทน ประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า นายพลเคยอยู่ในระบบประกันสังคมแล้วออกจากระบบไป ยังมีเงินเก็บสะสมไว้อยู่ประมาณ 40,000 บาท จะจ่ายเงินให้ญาติที่ถูกต้องตามกฎหมาย คือพ่อแม่ของนายพล

รองผบ.ทบ.หนักใจเปิดประเทศ

ที่กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทบ.) พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก (รอง ผบ.ทบ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายนโยบายบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กล่าวกรณีผู้ที่อยู่ระหว่างกักตัวในสถานกักกันโรคของรัฐกระโดดตึกเสียชีวิต ว่าพิจารณาจากรูปการณ์ ผู้เสียชีวิตมีความไม่ปกติ สังเกตจากพฤติกรรมที่เดินออกมานอกห้องหลายรอบ ขอให้รอผลการสอบสวนก่อน

ส่วนความพร้อมของ ศบค.ในการรับรองรับนักท่องเที่ยวหลังเปิดประเทศ พล.อ.ณัฐพลกล่าวยอมรับว่าหนักใจ จากการลงทุนที่เงินถูกเก็บ และสุราษฎร์ธานี ในเรื่องของเศรษฐกิจก็น่าเป็นห่วง ศบค.ต้องทบทวนและหามาตรการให้ครอบคลุม เป้าหมายแรกจะให้คนต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยในระยะยาว และกลุ่มที่มีบ้านอยู่ในประเทศไทยเพราะมีกำลังซื้อสูงจะให้กลับเข้ามายังประเทศไทยก่อน แต่ต้องกักตัว 14 วัน พวกเขาที่ยอมรับในมาตรการของไทย มีจำนวนหลักร้อยคน และจะประเมินผลทุกขั้นตอน แต่ทั้งนี้ ในประเทศที่มีความเสี่ยงสูง เราจะต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการพิจารณาเป็นอย่างมาก

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 8)

‘อนุทิน’ ย้ำเข้าถึงวัคซีนโควิดทุกคน

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม โดยมีนายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข รองประธานคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม

นายอนุทินกล่าวว่า ที่ประชุมได้รับทราบถึงความก้าวหน้าของแผนเร่งรัดการเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของประชาชนไทย ภายใต้การดำเนินงานทั้ง 3 แนวทาง รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ได้อนุมัติงบกลางวงเงิน 1,000 ล้านบาท สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนเร่งรัดการเข้าถึงวัคซีน กำหนดแนวทางการเข้าถึงวัคซีน คือ การพัฒนาและวิจัยวัคซีนโดยหน่วยงานในประเทศ วันนี้เรามีการพัฒนาในรูปแบบ 6 เทคโนโลยี เช่น โครงการพัฒนาวัคซีนในรูปแบบ mRNA ของศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางวิจัยและพัฒนาวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งพบว่าการทดสอบในลิงมีผลกระตุ้นได้ดีและอยู่ระหว่างการเตรียมทดสอบในมนุษย์

“มติ ครม. ได้สนับสนุนงบกลางให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวิจัยการผลิตในระดับอุตสาหกรรมกรอบวงเงินรวม 400 ล้านบาท ส่วนอีก 600 ล้านบาทเป็นการสนับสนุนให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประสานพัฒนาศักยภาพการผลิตวัคซีนของเอกชนในการทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ออกซ์ฟอร์ด และบริษัทยาในประเทศอังกฤษ ร่วมวิจัยพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิต” นายอนุทินกล่าว

คนไทยได้วัคซีนพร้อมดอท.

นายอนุทินกล่าวว่า ยังมีความก้าวหน้าในแนวทางเรื่องการจัดหาวัคซีนจากต่างประเทศทั่วโลกต่างต้องการวัคซีนป้องกันโควิด-19 แต่ประเทศที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณอาจยากลำบากในการเจรจาเพื่อให้มีสิทธิในการเข้าถึงวัคซีนจากบริษัทผู้ผลิตระดับโลก ดังนั้น ประเทศไทยจึงต้องพยายามดำเนินการตามแผนงานทั้ง 3 แนวทางข้างต้น เป็นทางเลือกและเพื่อสร้างความมั่นคงทางวัคซีนและระบบสาธารณสุขของประเทศ ที่สำคัญรัฐบาลมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนคนไทยทุกคนได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในเวลาใกล้เคียงกับต่างประเทศ

“วันนี้ได้เห็นแล้วว่ารัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณในส่วนนี้อย่างเต็มที่และการทำงานของพวกเราทุกคนมีความก้าวหน้า มีขั้นตอน และน่าจะเห็นผลสำเร็จได้ในอนาคตอันใกล้” นายอนุทินกล่าว